

UBND TỈNH KIÊN GIANG
VĂN PHÒNG

Số: 530/TB-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 13 tháng 8 năm 2019



THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc về kiểm tra tình hình ngập cục bộ do mưa lớn tại huyện Phú Quốc.

Trước tình hình ngập cục bộ do mưa lớn tại huyện Phú Quốc đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống nhiều hộ nhân dân tại địa bàn xảy ra ngập cục bộ; UBND tỉnh đã cử Đoàn công tác của tỉnh đến huyện Phú Quốc để kiểm tra và chỉ đạo xử lý kịp thời việc khắc phục hậu quả do ngập cục bộ gây ra.

Buổi trưa Đoàn công tác của tỉnh đi khảo sát, kiểm tra tình hình ngập cục bộ tại một số địa điểm: Ấp Cây Thông Trong, Cây Thông Ngoài, khu vực Bên Tràm (xã Cửa Dương); Bãi Trường (xã Dương Tơ); sân bay Phú quốc cũ và một số nơi trên địa bàn thị trấn Dương Đông; đồng thời kiểm tra về tình hình an toàn hồ chứa nước Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 10/8/2019, tại Văn phòng UBND huyện Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì buổi làm việc về kiểm tra tình hình ngập cục bộ do mưa lớn trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhị; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thành viên và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành là thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh, gồm: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc và Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh. Huyện Phú Quốc có: Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Mai Văn Huỳnh; các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện.

Sau khi nghe Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Quốc trình bày báo cáo tình hình ngập cục bộ do mưa lớn từ ngày 02/8/2019 đến hết ngày 09/8/2019; ý kiến của đại biểu tham dự, của Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc và ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhị.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Phạm Vũ Hồng có ý kiến kết luận như sau:

Trong một thời gian ngắn, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (từ cơn bão số 3) kết hợp với ảnh hưởng của 02 cơn bão xa đã làm mưa lớn trên địa bàn huyện Phú Quốc, tổng lượng mưa đạt mức hơn 1.000 mm (lượng mưa trung bình



nhiều năm của huyện Phú Quốc là khoảng 3.000 mm/năm); cùng thời điểm với gió mạnh từ biển Tây làm sóng lớn, nước biển dâng cao, nên lưu lượng thoát nước tại các cửa sông, suối ra biển bị hạn chế rất nhiều; từ đó đã gây nên tình trạng ngập cục bộ, có nơi ngập sâu tại một số khu vực trên địa bàn huyện Phú Quốc, nhất là khu vực Bến Tràm (đây là vùng trũng tự nhiên), làm thiệt hại lớn đến một số công trình giao thông và tài sản của người dân.

Huyện ủy, UBND huyện Phú Quốc, các lực lượng vũ trang của Trung ương đóng trên địa bàn, các ban ngành, đoàn thể, các địa phương và nhân dân đã tập trung, quyết liệt trong triển khai thực hiện các giải pháp kịp thời ứng phó với ngập cục bộ do mưa lớn tại địa phương, đã kịp thời cứu hộ, hỗ trợ sơ tán nhân dân đến nơi an toàn; đặc biệt là không để xảy ra thiệt hại về tính mạng của người dân. UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của huyện Phú Quốc trong công tác ứng phó với ngập cục bộ do mưa lớn kéo dài tại địa phương thời gian vừa qua.

Đến thời điểm này, tình trạng ngập cục bộ do mưa lớn kéo dài tại huyện Phú Quốc cơ bản không còn, chỉ còn một số ít nơi thuộc vùng trũng còn ngập ít, không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, đời sống của nhân dân.

Đối với hồ chứa nước Dương Đông qua kiểm tra thực tế, hồ chứa nước được vận hành tốt theo quy trình và đảm bảo được độ an toàn cao.

Để kịp thời ổn định đời sống nhân dân, khắc phục những thiệt hại do ngập cục bộ gây ra; đề nghị UBND huyện Phú Quốc, các ban ngành và các địa phương có liên quan tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tổ chức giúp đỡ, đưa người dân bị ảnh hưởng của ngập cục bộ về lại nơi sinh sống trước đây, để ổn định đời sống của nhân dân; nhất là người dân ở khu vực Bến Tràm. Rà soát, kịp thời triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại theo đúng quy định hiện hành.

- Chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế khẩn trương tổ chức vệ sinh tiêu độc, khử trùng, đảm bảo không để xảy ra dịch bệnh sau khi hết ngập cục bộ.

- Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình mưa, để có giải pháp kịp thời ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ngập cục bộ gây ra.

- Kiểm tra, rà soát và có giải pháp xử lý phù hợp đối với hệ thống thoát nước tại các cửa sông, suối ra biển (lưu ý: Cửa sông Rạch Ông Trì, Rạch Tràm và Dương Đông...), nhằm khơi thông dòng chảy thoát nước ra biển.

- Về lâu dài, tiếp tục khảo sát, nghiên cứu kỹ về hệ thống thoát nước, nếu phát sinh những vấn đề chưa phù hợp, ngoài thẩm quyền giải quyết, kịp thời tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh xem xét giải quyết.

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm chỉ đạo và thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc quản lý, vận hành hồ chứa nước Dương Đông đảm bảo theo đúng quy trình, nhằm đảm bảo chức năng điều tiết nước; đồng thời đảm bảo an toàn đập của hồ chứa nước.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo đến các sở, ban ngành chức năng có liên quan và UBND huyện Phú Quốc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ngành TV BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- Các thành viên BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- VP BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- LĐVP; Phòng: KTCN, NCPC, TH;
- Lưu: VT, tvhung, "HT".

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đỗ Thị Lệ Hảo
Đỗ Thị Lệ Hảo

